
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕65 

วันจันทรท์ี่  30  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕65 
เวลา 09.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 

 
ผู้เข้าประชุม 
1.  นางสาวิณี  คูณทวี   รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
2.  นายบุญเพ็ง  พิมพ์คง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เขต 1 
3.  นายน้อย  พิมพ์คง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เขต 1 
4.  นายพลกฤต  แก้วกัญญา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เขต 1 
5.  นายมัสด้า   กอมณี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เขต 1 
6.  นายเริงณรงค์  กอมณี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เขต 1 
7.  นางสุพรัตน์  ภักดี            สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เขต 2  
8.  นางนวลจันทร์  ศรีบุระ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เขต 2 
9.  นางเพชร  ไชยะฉัตร   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เขต 2 
10.นายศรีโคตร  กอมณี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เขต 2 
11.นายสุขี  แก้วกัญญา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เขต 2 
12.จ่าเอกสยาม  ชินบุตร                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 

  ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นางกองถิน  ปราสาทศรี                ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม (ป่วย)  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายก้องสกล  แก้วกัญญา   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
2.  พันจ่าตรีชาญชัย  ค าทองแก้ว  รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
3.  นางจินตนา  กอมณี รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
4.  นายเรืองศักดิ์  กอมณี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
5.  นางปิยธิดา  กอมณี เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
6.  ว่าที่ร้อยตรีธนเสฏฐ์  ธนัชพุทธิพงศ์   ปลัดเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
7.  นายประกาศิต  สมสะอาด  หัวหน้าส านักปลัด 
8.  นางจันทร์เพ็ญ  ปัญกาที   ผู้อ านวยการกองคลัง    
9.  นายสาธิต  โชตะวัน ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นายเลิศชาย  สรรพศรี   นายช่างโยธาช านาญงาน   
10. นางสาวมนัสนันท์  จันทร์พันธ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
11. นางวิจูร  บุญเนียม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
12.  นางสาวลักษณาพร  ร่วมพรม  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
13.  สิบเอกชัยวุฒิ  บุตรวงศ ์  นักวิชาการศึกษา 
14.  นางสาวบุษบงก์  พงษ์ค า   นักสันทนาการ 
15   นางสาวอัญชลี  ศุภฤทธานนท์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
16.  นางกฤติยาณี  สุธรรมวิจิตร   นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
17.  นางสาวนันทนา  ตีระภกัดิ์   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑       เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางสาวิณี  คูณทว ี   
(รองประธานสภาฯ)        
 
ระเบียบวาระท่ี   ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

2.1 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมยัที่ ๑  ครั้งท่ี 1  เมื่อวันจันทร์ที่  27  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕65  

นางสาวิณี  คูณทวี มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม 
(รองประธานสภาฯ) สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ 1  เมื่อวัน 
   จันทร์ที่  27  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕65  โปรดกรุณายกมือค่ะ  

 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ 1  เมื่อวันจันทร์ที่  27   
   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕65 จ านวน  10  เสียง 

ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
งดออกเสียง  1 เสียง 
 

2.2 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  เมื่อวันจันทร์ที่  15  สิงหาคม  
 พ.ศ. ๒๕65  

   มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  เมื่อวัน 
จันทร์ที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕65   โปรดกรุณายกมือค่ะ  
 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  เมื่อวันจันทร์ที่  15   
   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕65 จ านวน  10  เสียง 

ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
งดออกเสียง  1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี   3     เรื่อง กระทู้ถาม 
   ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

4.1  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.256๖ 
       วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) 

นางสาวิณี  คูณทวี ตามท่ีสภาเทศบาลได้ก าหนดการแปรญัตติในวันที่ 17-20  สิงหาคม  2565 นั้น  
(รองประธานสภาฯ) ให้ท่านเลขาสภาฯชี้แจงค่ะ 

 
จ่าเอกสยาม  ชินบุตร เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่สภาเทศบาลได้ก าหนด 
(เลขานุการสภาฯ) ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ในห้วงระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2565 เพ่ือรับค าเสนอ 
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แปรญัตติจากสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554)  
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม 
ร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ 
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน 
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร- 
3 ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค า- 
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือ 
ชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มี 
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ 
ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
  ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน 
ข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
ลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ 
โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้อง
ที่จะพิจารณาข้ออ่ืน ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้  
ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว  
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้  
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัด
ประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 
 

นางสาวิณี  คูณทวี ตามท่ีท่านเลขาสภาฯได้อภิปรายข้อกฎหมายแล้ว เชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
(รองประธานสภาฯ)   ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมให้สมาชิกสภาทราบในแต่ละวันมีการด าเนินการอย่างไรบ้าง มติของ 

คณะกรรมการแปรญัตติเป็นเช่นไร  
 

นางนวลจันทร์  ศรีบุระ อ่านรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ข้าพเจ้านางนวลจันทร์  ศรีบุระ ประธาน  
(ประธานคณะกรรมการฯ)  กรรมการแปรญัตติ สรุปคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

พ.ศ.2566  ในวันพุธที่ 17  สิงหาคม 2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติโดยได้เลือก  
นางนวลจันทร์  ศรีบุระ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นายมัสด้า  กอมณี ,นายพลกฤต  
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แก้วกัญญา ,นายบุญเพ็ง  พิมพ์เพ็ง,นายสุขี   แก้วกัญญา,นางสุพรัตน์  ภักดีเป็นกรรมการ  
นางเพชร  ไชยะฉัตร เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ และในห้วงเวลา 08.30-16.30 น.  
ของวันที่ 17,18,19,20  สิงหาคม 2565 นั้นไม่มีคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
บ้านด่านโขงเจียม ผู้ใดยื่นเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2566 และมติที่ประชุมเห็นชอบให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ไว้ 
เหมือนเดิม และส่งคืนร่างเดิมให้ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมน าเสนอต่อที่ประชุม 
สภาฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 2-3 ต่อไป  
 

นางสาวิณี  คูณทวี ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงการแปรญัตติ นั้นไม่มีคณะผู้บริหาร 
(รองประธานสภาฯ) และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม ผู้ใดยื่นเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 และมติที่ประชุมเห็นชอบให้คงร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ไว้เหมือนเดิม และส่งคืนร่างเดิมให้ประธานสภาเทศบาล 
ต าบลบ้านด่านโขงเจียมน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่ 2-3  
ต่อไป มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ไปข้อ  
4.2  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 256๖  
       วาระท่ี 3 (ขั้นเห็นชอบ)  
       - (อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
       พ.ศ.  2547  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52) 
   เรียนเชิญท่านเลขาสภาฯ 
 

จ่าเอกสยาม  ชินบุตร เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
(เลขานุการสภาฯ) ในข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุม 

สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ 
ขอมติที่ประชุม 
 

นางสาวิณี  คูณทวี ตามท่ีท่านเลขาสภาฯ ชี้แจงตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯข้อ 52  
(รองประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  ขอให้ท่านสมาชิกฯอภิปรายและดูชัดๆ  

ก่อนที่จะลงมติ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติ  ดิฉันจะขอลงมติแบบเปิดเผย  สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ 
ในมติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี 2566 โปรดกรุณายกมือ 
 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 
จ านวน   10    เสียง  
ไม่เห็นชอบ   ไม่มี   
งดออกเสียง  1 เสียง    
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นางสาวิณี  คูณทวี 5.1  พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
(รองประธานสภาฯ) 5.1.1  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 

เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงหลักการและเหตุผล 
 

นายก้องสกล  แก้วกัญญา เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม ขอชี้แจง 
(นายกเทศมนตรีฯ) ข้อ 5.1  พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 5.1.1  เรื่องการควบคุมการ 
   เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 
   บ้านด่านโขงเจียม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 หลักการ ให้มีเทศบัญญัติ 

ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เพ่ือใช้บังคับในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ใน 
เขตเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  
เหตุผลเนื่องด้วยในเขต เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มี 
ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ในชุมชน โดยชาวบ้านในชุมชนนิยมเลี้ยงสัตว์ประเภท สุนัข แมว โค  
กระบือ แพะ  สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น ไว้เป็นจ านวนมาก โดยเทศบาลไม่ได้ก าหนดจ านวนของสัตว์ 
ดังกล่าวที่อนุญาตให้เลี้ยงหรือปล่อยไว้ท าให้ก่อเหตุร าคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง จนมี 
ข้อร้องเรียนมายังเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมบ่อยครั้ง ทั้งในด้านเสียง กลิ่น และอันตรายจาก 
การที่มีบางรายเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นจ านวนมาก 

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่น ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญจากการเลี้ยงสัตว์ ป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจาก
สัตว์ และเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประกอบกับมาตรา 
60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ให้กระท าได้โดย
การตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเป็นเทศบัญญัตินี้ 

 
จ่าเอกสยาม  ชินบุตร เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวง- 
(เลขานุการสภาฯ) มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2554) ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม 
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
    ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อย 
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้ 
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ 
แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

นายก้องสกล  แก้วกัญญา เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม ตามที่ท่านเลขาสภาฯ 
(นายกเทศมนตรีฯ) แจ้งข้อระเบียบนั้นผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
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นางสาวิณี  คูณทวี   ตามท่ีท่านนายกฯเสนอ นั้น ดิฉันจะขอมติว่าจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่  
(รองประธานสภาฯ) สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวกรุณายกมือ 
 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว     จ านวน 10 เสียง  

ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
งดออกเสียง  1 เสียง  

 
นายก้องสกล  แก้วกัญญา เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม ขอชี้แจง 
(นายกเทศมนตรีฯ) 5.1  พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 5.1.1  เรื่องการควบคุมการเลี้ยง 
   หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 ขอชี้แจงเพ่ิมเติม ตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นมาเพ่ือบังคับใช้กับพี่น้อง 
   ประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล การขออนุญาต ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ผู้อ านวยการกอง 

สาธารณสุขฯชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือให้ท่านสมาชิกได้มีความเข้าใจมากขึ้น 
 
นางสาวมนัสนันท์  จันทร์พันธ ์ เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีการท าร่างเทศบัญญัติ 
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) เทศบาลต าบลบ้านด่านขึ้นเนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านด่านมีการประกาศใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 

2543 เป็นเวลา 22 ปี จึงจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขทบทวนเทศบัญญัติเดิมให้สอดคล้องกับ 
กฎหมาย ระเบียบพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องที่สามารถประยุกต์ใช้กับเทศบาลต าบลบ้านด่านโขง-

 เจียม เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน 
 
นางสาวิณี  คูณทวี   ตามท่ีท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯชี้แจง มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
(รองประธานสภาฯ) ขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี 
   ดิฉันจะขอมติ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านด่านโขง- 
   เจียม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 กรุณายกมือ 
 
ที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เรื่องการควบคุม 
   การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 จ านวน 10 เสียง  

ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
งดออกเสียง  1 เสียง 
 

นางสาวิณี  คูณทวี   ขั้นแปรญัตติมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่  
(รองประธานสภาฯ) ถ้าไม่มีก็ไปขั้นตอนต่อไป  (ขั้นเห็นชอบ)  - (อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52) 
เชิญท่านเลขาสภาฯ 
 

จ่าเอกสยาม  ชินบุตร เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
(เลขานุการสภาฯ) ในข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุม 



7 
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ เรียนเชิญท่านประธานสภาฯขอ 
มติที่ประชุม 

 
นางสาวิณี  คูณทวี   ตามท่ีท่านเลขาสภาฯ ชี้แจงตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯข้อ 52  
(รองประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  ขอให้ท่านสมาชิกฯอภิปรายและดูชัดๆ  

ก่อนที่จะลงมติ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติ  ดิฉันจะขอลงมติแบบเปิดเผย  สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ 
ในมติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
พ.ศ.2565 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม โปรดกรุณายกมือ 

 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ 
   ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565  จ านวน   10    เสียง  

ไม่เห็นชอบ   ไม่มี   
งดออกเสียง  1 เสียง    
 

นางสาวิณี  คูณทวี 5.1.2  เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ.2565 
(รองประธานสภาฯ) เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงหลักการและเหตุผล 

 
นายก้องสกล  แก้วกัญญา เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม ขอชี้แจง 
(นายกเทศมนตรีฯ) หลักการและเหตุผล โดยเป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เรื่อง 

การควบคุมตลาด พ.ศ.2543 ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เทศบาลต าบลบ้านด่าน- 
โขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดท าเทศบัญญัติการควบคุมตลาด เหตุผล  
เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม ได้ตราเทศบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.2543 ใช้บังคับมา 
เป็นระยะเวลานาน และมีหลักเกณฑ์ในการควบคุมก ากับดูแลตลาดและการขายของในตลาดที่ไม่ 
เหมาะสมกับการด าเนินการในปัจจุบัน ซึ่งการด าเนินกิจการตลาดไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็น 
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม สมควรก าหนดลักษณะของ 
ตลาด สุขลักษณะในการด าเนินกิจการตลาดสุขลักษณะส าหรับผู้ขายของและผู้ช่วยขายของใน 
ตลาด หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการตลาด และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ 
ด าเนินกิจการตลาด ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551  
ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเขตเทศบาลด้วย เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม จึงต้องแก้ไขหลักเกณฑ์ในการ 
ควบคุมตลาดให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้น 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554) ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง 
พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
    ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อย 
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้ 
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พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ 
แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
 

นางสาวิณี  คูณทวี   ตามท่ีท่านนายกฯเสนอ นั้น ดิฉันจะขอมติว่าจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่  
(รองประธานสภาฯ) สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวกรุณายกมือ 

 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว     จ านวน 10 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
งดออกเสียง  1 เสียง  
 

นางสาวิณี  คูณทวี   ตามท่ีท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯชี้แจง มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
(รองประธานสภาฯ) ขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี 

ดิฉันจะขอมติ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านด่านโขง- 
 เจียม เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ.2565 กรุณายกมือ 

 

ที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เรื่องการควบคุม 
   ตลาด พ.ศ.2565 จ านวน 10 เสียง  

ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
งดออกเสียง  1 เสียง 
 

นางสาวิณี  คูณทวี   ขั้นแปรญัตติมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่  
(รองประธานสภาฯ) ถ้าไม่มีก็ไปขั้นตอนต่อไป  (ขั้นเห็นชอบ)  - (อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52) 
เชิญท่านเลขาสภาฯ 
 

จ่าเอกสยาม  ชินบุตร เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
(เลขานุการสภาฯ) ในข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุม 

สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ เรียนเชิญท่านประธานสภาฯขอ 
มติที่ประชุม 
 

นางสาวิณี  คูณทวี   ตามท่ีท่านเลขาสภาฯ ชี้แจงตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯข้อ 52  
(รองประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  ขอให้ท่านสมาชิกฯอภิปรายและดูชัดๆ  

ก่อนที่จะลงมติ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติ  ดิฉันจะขอลงมติแบบเปิดเผย  สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ 
ในมติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เรื่องการควบคุมตลาด 
พ.ศ.2565 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม โปรดกรุณายกมือ 
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มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม เรื่องการควบคุมตลาด  

พ.ศ.2565  จ านวน   10    เสียง  
ไม่เห็นชอบ   ไม่มี   
งดออกเสียง  1 เสียง    

        
นางสาวิณี  คูณทวี ๕.2  พิจารณาขออนุมัติการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ 
(รองประธานสภาฯ) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น 

 
นายก้องสกล  แก้วกัญญา เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  
(นายกเทศมนตรีฯ) ๕.2  พิจารณาขออนุมัติการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อกฎหมาย อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4  
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดย 
การโอนเพ่ิมโอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ทางคณะผู้บริหารได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว  
ประชาชนบางส่วน ในเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน บริเวณถนนแกล้วประดิษฐ์ จากสามแยกตู้ 
เอทีเอ็ม มีหลอดไฟบางส่วนไม่สว่าง จากการส ารวจจากกองช่างของเทศบาล หลอดไฟไม่ได้ขาดแต่ 
ก าลังไฟในส่วนที่จะใช้ไม่เพียงพอ และก็ได้สอบถามทางการไฟฟ้าแล้ว ปรากฏว่าหลอดไฟเดิมที่ใช้ 
วัตต์สูงก าลังไฟไม่พอ ถ้าเราเปลี่ยนหลอดไปจากเดิมเป็นหลอด LED ก็จะสว่างและประหยัดไฟขึ้น  
ทางคณะผู้บริหารจึงได้ขออนุมัติจากสภาในการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในหมวด 
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณโอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนแกล้วประดิษฐ์ 
(2ช่วง) ช่วงที่ 1 กว้าง 0.90 เมตร ยาว 65 เมตร สูง 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.90 เมตร  
ยาว 68 เมตร สูง 0.20 เมตร หมู่ที่ 1 ต าบลโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี 
งบประมาณ 199,000 บาท โอนเพิ่มไปแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 
และชุมชน งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ 199,000  บาท 
 

นางสาวิณี  คูณทวี   ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯท่านใด 
(รองประธานสภาฯ) จะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
 
นายสุขี  แก้วกัญญา เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผม นายสุขี  แก้วกัญญา 
(สมาชิกสภาฯ)  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเขต   2 กระผมเห็นด้วยกับโครงการที่แก้ไข 
   เปลี่ยนแปลงเพราะเป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน 
 
นางสาวิณี  คูณทวี   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่   
(รองประธานสภาฯ) เชิญท่านนวลจันทร์  ศรีบุระ  
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นางนวลจันทร์  ศรีบุระ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางนวลจันทร์  ศรีบุระ 
 (สมาชิกสภาฯ)  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเขต 2 ดิฉันเห็นชอบด้วย 
 
นางสาวิณี  คูณทวี   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติ 
(รองประธานสภาฯ) สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบพิจารณาขออนุมัติการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในหมวด 

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดกรุณายกมือ 
 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
พ.ศ.2565  จ านวน   10    เสียง  
ไม่เห็นชอบ   ไม่มี   
งดออกเสียง  1 เสียง    
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นางสาวิณี  คูณทวี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ค่ะ เชิญท่านนายกฯ ก้องสกล  แก้วกัญญา 
(รองประธานสภาฯ)  
 
 

นายก้องสกล  แก้วกัญญา เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  
(นายกเทศมนตรีฯ)        ขอน าเรียนท่านสมาชิกฯในเรื่องจัดเตรียมโครงการของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

ปีงบประมาณ 2567 ในห้วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ถ้าท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอ โครงการ 
พอจะเป็นประโยชน์กับพ้ืนที่เราก็อยากให้เสนอคณะผู้บริหาร เพราะคณะผู้บริหารอาจจะมองไม่ 
เห็นทุกจุด   ปีงบประมาณ 2566 เราขอไปแล้วได้ทั้งหมด 6 โครงการ ตอนนี้คณะผู้บริหารเสนอ 
ไปสองโครงการ คืองบภาคคือพัฒนาป่าช้าสาธารณะ และจุดผ่อนปรนไทย-ลาว และงบเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนหนทางและบริเวณริมแม่น้ าโขง และขอขอบคุณท่าน 
สมาชิกสภาทุกท่านที่กรุณาอนุมัติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ 
 

นางสาวิณี  คูณทวี มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  เชิญท่านเพชร  ไชยะฉัตร 
(รองประธานสภาฯ) 

 
นางเพชร  ไชยะฉัตร เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน   
(สมาชิกสภาฯ)  ดิฉันนางเพชร  ไชยะฉัตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเขต 2 เสนอเกี่ยวกับขยะ 

ตอนเช้าตามถนนพรหมสิงห์หมาคุ้ยขยะเกลื่อนถนนเป็นภาพที่ไม่น่าดูช่วยแก้ไขด้วย 
 
นายก้องสกล  แก้วกัญญา เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  
(นายกเทศมนตรีฯ)        ขอบคุณท่านสมาชิกท่ีเป็นหูเป็นตาเห็นสิ่งใดไม่เหมาะสมไม่สวยงามก็น าเรียนผู้บริหารให้ปรับปรุง 

แก้ไข ในส่วนนี้จะแจ้งกองสาธารณสุขให้ก าชับพนักงานเก็บขยะให้วางถังขยะไว้ด้านใน 
               
นางสาวิณี  คูณทวี มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  เชิญท่านเพชร  ไชยะฉัตร 
(รองประธานสภาฯ) 
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นางเพชร  ไชยะฉัตร เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน   
(สมาชิกสภาฯ) ดิฉันนางเพชร  ไชยะฉัตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเขต 2 เสนอเกี่ยวกับความ

สะอาดของตลาด และการจอดรถให้เป็นระเบียบ 
 
นางสาวิณี  คูณทวี เชิญท่านนายกฯ ก้องสกล  แก้วกัญญา 
(รองประธานสภาฯ) 
 
นายก้องสกล  แก้วกัญญา เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  
(นายกเทศมนตรีฯ)        จะได้น าเรียนในที่ประชุมก าชับพนักงาน เรายังไม่สามารถแก้ปัญหาในจุดนี้ได้เนื่องจากเทศกิจมีคน

เดียว ยังไม่มีการรับเพิ่มเนื่องจากงบประมาณก็ยังอยู่ในช่วงวิกฤตจึงไม่สามารถรับพนักงานเพิ่มได้  
 
นางจินตนา  กอมณี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้าน- 
(รองนายกฯ) ด่านโขงเจียม ขอเพ่ิมเติมจากท่านนายกฯ เนื่องจากเทศกิจมีคนเดียว ตอนเจ็ดโมงเช้าก็จะต้องพา

เด็กนักเรียนข้ามถนน ดิฉันจะก าชับอีกครั้ง 
     
นางสาวิณ ี คูณทวี สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดการประชุม 
(รองประธานสภาฯ)                     
         

ปิดประชุมเวลา  10.50



 
 
(ลงชื่อ)   ผู้พิมพ์ 
              (นางสาวนันทนา   ตีระภักดิ์) 
 
 
(ลงชื่อ)   ผู้ตรวจทาน 
            (นางสาวอัญชลี    ศุภฤทธานนท์ ) 
 
 
(ลงชื่อ) จ่าเอก   เลขานุการสภาเทศบาล / ผู้จดบันทึก 
              (สยาม  ชินบุตร) 
 
 
คณะกรรมการตรวจร่างรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)       ประธานกรรมการสภา 
             (นางสาวิณี  คูณทวี) 
 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการสภา 
          (นายสุขี  แก้วกัญญา) 
 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการสภา 
                  (นายมัสด้า  กอมณี) 
 
 

(ลงชื่อ)                                        เลขานุการฯ 
                    (นางนวลจันทร์  ศรีบุระ) 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจร่างเมื่อวันที่........4 กันยายน  พ.ศ.2565......................... 
       
              -ทราบ- 
 

(ลงชื่อ)           
                (นางกองถิน  ปราสาทศรี)     
                                  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 


